

THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO Cần được đầu tư đồng bộ

(Tiếp theo trang 1)



Nhà văn hóa thôn Sủy Hạng, xã Minh Lăng (Vũ Thư) được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

duy trì tại khắp các địa phương. Nếu như năm 2017 toàn tỉnh có 31,4% số người tập luyện thể thao thường xuyên, 21,5% số gia đình thể thao thì đến năm 2022 con số này lần lượt là 35,8% và 25,8%. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở thôn, tổ dân phố từng bước được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân tích cực tham gia rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Là một trong những địa phương quan tâm phát triển hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, cuối năm 2020 huyện Thái Thụy chọn thôn Bích Du, xã Thái Thượng để xây dựng thí điểm mô hình nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu, có ban chỉ đạo mô hình, ban chủ nhiệm các CLB văn hóa, thể thao. Sau khi đi vào hoạt động, thấy rõ hiệu quả của mô hình, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 4/11/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Năm 2021, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tiến hành rà soát và xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu. Cuối năm 2021, trên địa bàn huyện hoàn thành 36 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu của 36 xã, thị trấn. Qua các năm, HĐND huyện Thái Thụy đã ban hành 2 nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 99 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu, qua đó góp phần

Một trong những mục tiêu Nghị quyết số 13 đề ra và đã được hoàn thành là "Cấp xã: 50% có trung tâm văn hóa thể thao và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em". Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 260/260 xã, phường, thị trấn đã quy hoạch và xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; trong đó, 100% có nhà văn hóa, 98,4% có khu thể thao. Nhìn chung, cơ sở vật chất nhà văn hóa bảo đảm yêu cầu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội diễn, hội thi văn hóa văn nghệ của các địa phương với hoạt động diễn ra thường xuyên, hiệu quả. Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn có diện tích quy hoạch từ 500m² trở lên. Khu thể thao xã, phường, thị trấn từ 12.800m² trở lên, bao gồm sân vận động, sân tập thể thao, nhà tập luyện thi đấu thể thao và được trang bị một số dụng cụ thể thao phổ thông cần thiết. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng cho biết: Nhờ khai thác, sử dụng tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nên đến nay toàn huyện đã có 400 câu lạc bộ (CLB) và đội văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thu hút 36% dân số tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên. Ngoài kinh phí nhà nước đầu tư cho văn hóa, thể thao cấp xã, các xã, thị trấn đã làm

tốt công tác xã hội hóa để xây dựng công trình phụ trợ, mua sắm trang thiết bị âm thanh, bàn ghế, dụng cụ tập luyện thể thao... tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn; thực hiện việc xã hội hóa để tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Nghị quyết số 13 còn đề ra chỉ tiêu: "Thôn, tổ dân phố: 50% có nhà văn hóa, khu thể thao và dành tối thiểu 50% thời gian sử dụng cho các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em". Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 100% thôn, tổ dân phố có nơi sinh

hoạt văn hóa, vui chơi, luyện tập tập dục thể thao; trong đó, 88,8% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa độc lập, số còn lại sử dụng đình làng hoặc nhà văn hóa xã. Ngoài ra, toàn tỉnh có 84,8% thôn, tổ dân phố có khu thể thao độc lập.

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thôn, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả công năng sử dụng, từ đó trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 3.000 CLB văn hóa văn nghệ đang được

thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ông Trần Ngọc Lâm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy cho biết: Mặt được và rõ nét nhất là sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các chỉ ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận các thôn đã vận động, tuyên truyền và vận động được nguồn xã hội hóa góp phần xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu, trung bình hỗ trợ từ 100 - 200 triệu đồng để tu sửa, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao. Từ hoạt động hiệu quả này, các nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu khi được hoàn thành đã hoạt động thường xuyên hơn, hiệu quả đạt được cao hơn và thu hút đông hơn người dân đến sinh hoạt so với trước.

Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp hầu hết được xây dựng đáp ứng tiêu chí được đề ra như ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của người dân; có kiến trúc hiện đại, bền vững; quy mô xây dựng, cải tạo tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các thiết chế văn hóa, thể thao có trang thiết bị phù hợp, đáp ứng được yêu cầu hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể thao của nhân dân. Các huyện, thành phố cơ bản đã quan tâm đầu tư kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Từ năm 2017 - 2022, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có 75 nhà văn hóa được xây mới, 96 nhà văn hóa và 54 sân thể thao được sửa chữa, nâng cấp. Tại huyện Tiền Hải có 75 nhà văn hóa được xây mới, 27 nhà văn hóa được cải tạo, nâng cấp. Tại thành phố Thái Bình đã xây

Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vũ Thư



Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, huyện Vũ Thư đã đăng ký 32 thôn, tổ dân phố, đến nay đã tiếp nhận trang thiết bị văn hóa, thể thao cho 22 thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. Mong rằng trong thời gian tới cơ sở vật chất, trang thiết bị về văn hóa, thể thao từ cấp huyện đến thôn, tổ dân phố tiếp tục được đầu tư đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thụ hưởng văn hóa, thể thao của nhân dân. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao các cấp về quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình tiên tiến.

Ông Quách Văn Triu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Châu (Đông Hưng)



Hiện nay, trên địa bàn xã 100% nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn thành lập ban quản lý có từ 5 - 7 thành viên. Buổi sáng, buổi tối, sân các nhà văn hóa là nơi tập luyện của thành viên CLB dưỡng sinh người cao tuổi, CLB dân vũ, nơi tập luyện thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân. Mỗi năm, nhà văn hóa xã, thôn tổ chức 7 - 8 chương trình văn nghệ, 20 - 25 hội nghị, lễ kỷ niệm, tập huấn khoa học kỹ thuật... Nhờ có hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của xã, thôn nên đến nay toàn xã có 11 CLB văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thu hút trên 30% dân số tham gia các hoạt động thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe nhân dân.

mới 5 nhà văn hóa, đang triển khai xây mới 3 nhà văn hóa và tu sửa, nâng cấp 11 nhà văn hóa...

Những kết quả đạt được trong hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các ngành chức năng cũng như sự đồng tình ủng hộ từ mỗi người dân, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế gắn với nhu

cầu của nhân dân. Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến có 448 thôn, tổ dân phố được UBND tỉnh hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề tạo sức bật trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa trong nhân dân.

(còn nữa)



Câu lạc bộ chèo xã Vũ Bình (Kiến Xương) tập luyện tại nhà văn hóa xã.



Nhà văn hóa thôn Mỹ Giá là thiết chế văn hóa mới được hoàn thiện trên địa bàn xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).

Cán bộ giỏi, phong trào mạnh

Thời gian qua, bằng năng lực và nhiệt huyết, nhiều cán bộ phụ nữ cơ sở ở Thái Thụy đã lăn lộn với phong trào, linh hoạt, sáng tạo, có những đóng góp tích cực với địa phương.



Chị Vũ Thị Chung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thọ tặng quà hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở tuổi 70, lẽ ra vợ chồng bà Phạm Thị Gái, thôn Nam Cường, xã Sơn Hà được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu. Song vì hoàn cảnh éo le, gần 10 năm nay ông bà là điểm tựa cho 2 cháu nội. Bà Gái cho biết: 2 cháu nội không có sự quan tâm của bố mẹ, cũng khó khăn nên không phụ giúp được nhiều. Trong khi đó, vợ chồng

tôi đều hay ốm đau, có 1 cháu bị bệnh, cứ 3 tháng 1 lần lên Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra định kỳ. Dù tốn kém lắm nhưng chúng tôi cố gắng dành dụm lo cho cháu. Cũng thật may mắn gia đình được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt là chị Đoàn Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã

thường xuyên thăm hỏi, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình tôi.

Gia đình bà Phạm Thị Gái là một trong nhiều trường hợp được chị Đoàn Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hà kêu gọi, kết nối, trực tiếp giúp đỡ. Cùng với các hoạt động nhân đạo, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có

3 sạch", phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội cũng được chị Dung và Ban Chấp hành Hội LHPN xã chú trọng thực hiện. Chị vận động chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã cấy lúa trên ruộng người dân bỏ hoang để gây quỹ hoạt động với số tiền thu về 10 - 13 triệu đồng/vụ. Chị Dung cho biết: Quan trọng nhất là khâu tuyên truyền. Mình phải phân tích để chị em hiểu việc tham gia tổ chức hội đầu tiên là có sân chơi cho chị em sinh hoạt, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ... nhằm đa dạng hóa đời sống tinh thần sau những giờ lao động. Bên cạnh đó là biết thêm những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp cận thông tin, vay vốn phát triển kinh tế... Cùng làng cùng xã, chị em trước là phải gắn gũi, hòa đồng với nhau để thắt chặt tình cảm, sau là chỗ dựa tinh thần cùng nhau san sẻ vui buồn cũng như khó khăn.

Tại xã Thái Thọ, với vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Vũ Thị Chung đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; gia đình hội viên phụ nữ thân thiện với môi trường; tập hợp phụ nữ buôn bán kinh doanh, phụ nữ tuổi cao, phụ nữ tôn giáo... Trong năm 2022, toàn xã kết nạp thêm 50 hội viên, có 60 chị được giới thiệu việc làm, giúp 2 gia đình hội viên thoát nghèo; hiện xã có hàng chục gia đình hội viên làm kinh tế giỏi.

Chị Chung cho biết: Làm cán bộ hội cơ sở phải đi được, làm được, nói được, không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm, tìm tòi sáng tạo xây dựng nhiều mô hình thiết thực, quan tâm đến đời sống, nhu cầu của chị em mới biết họ cần gì để giúp đỡ. Điều quan trọng của người cán bộ hội ở cơ sở là sự nhiệt tình, năng nổ, có kỹ năng vận động lôi cuốn, thuyết phục chị em, biết sắp xếp hài hòa công việc gia đình và công tác xã hội, gương mẫu trong cuộc sống thì chị em mới tin tưởng, hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động hội.

Theo chị Đỗ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy: Cán bộ hội cơ sở, đặc biệt là chủ tịch hội LHPN các xã, thị trấn là hạt nhân, lực lượng nòng cốt, quyết định đối với phong trào phụ nữ và công tác hội tại địa phương. Các chị là những cán bộ hội đầy tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong đi đầu, hoạt động bền bỉ, gắn bó mật thiết với hội viên, cộng đồng. Mỗi cán bộ cơ sở đều nỗ lực phấn đấu, các chị không chỉ phát huy tinh thần trách nhiệm mà còn có cả niềm đam mê, dành tình cảm cho tổ chức hội và phong trào phụ nữ, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Các chị là những người "truyền lửa", lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

KHUÂN PHƯƠNG

VŨ THƯ Tạo việc làm mới cho 3.496 lao động

Năm 2023, huyện Vũ Thư đầu tư đầu tư việc làm mới cho trên 5.500 lao động. 6 tháng đầu năm đã có 3.496 người được giải quyết việc làm, đạt gần 62% kế hoạch năm. Trong đó, giải quyết việc làm tại chỗ 2.359 người, đi làm ngoài tỉnh 1.005 người, xuất khẩu lao động 132 người.

Để góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, thời gian này huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm, tự tạo việc làm gắn với thực hiện các đề án phát triển sản xuất ở địa phương và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu hút, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, từ đó thêm cơ hội việc làm cho người dân các xã, thị trấn. Huyện phấn đấu số lao động được tạo việc làm mới trên 5.500 người, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 400 người trở lên. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng lao động chiếm 64,5%.

HÀ THANH
(Đài TTTH Vũ Thư)



Xã Minh Lăng (Vũ Thư) phát huy nghề truyền thống tạo việc làm cho người dân.